

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 1634/CT-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ và triển khai thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25 tháng 6 năm 2015 của Ban Bí thư về phòng cháy, chữa cháy

Ngày 18 tháng 6 năm 2016, tại Hà Nội, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 1634/CT-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ và quán triệt triển khai thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25 tháng 6 năm 2015 của Ban Bí thư về phòng cháy, chữa cháy. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, các tổ chức đoàn thể liên quan ở Trung ương; tỉnh ủy, thành ủy, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện; các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể liên quan cấp tỉnh; Công an các đơn vị, địa phương và các tập đoàn kinh tế trọng điểm. Sau khi nghe Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an báo cáo tình hình, kết quả 05 năm thực hiện Chỉ thị số 1634/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và quán triệt triển khai thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư về phòng cháy, chữa cháy; các ý kiến của đại biểu tham dự Hội nghị, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã kết luận như sau:

1. Đánh giá chung

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 1634/CT-TTg, 3 năm thực hiện Quyết định số 1110/QĐ-TTg và Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo của các Bộ, ngành, địa phương, công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã đạt được những kết quả quan trọng. Các Bộ, ngành, địa phương đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy đã tích cực tham mưu từng bước hoàn thiện hệ thống pháp luật và chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Công tác tuyên truyền và phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ngày càng phát triển sâu, rộng; hiệu lực quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy được tăng cường. Lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ từng bước được củng cố, kiện toàn, phát triển theo hướng chính quy, tinh nhuệ và hiện đại. Qua đó đã kiềm chế được số vụ cháy và thiệt hại do cháy gây ra, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng ghi nhận và biểu dương những thành tích mà các Bộ, ngành, địa phương đã đạt được, đặc biệt là những cố

gắng của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong những năm qua.

Mặc dù, đã đạt được những kết quả quan trọng, nhưng công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập. Trong 5 năm qua, cả nước xảy ra gần 12.000 vụ cháy, nổ, làm chết hơn 300 người, bị thương hơn 900 người, thiệt hại về tài sản 6.900 tỷ đồng và gần 8.500 ha rừng. Đặc biệt, đã xảy ra nhiều vụ cháy lớn tại chung cư cao tầng, khu công nghiệp, chợ, trung tâm thương mại, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, môi trường đầu tư và an sinh xã hội.

Nguyên nhân chủ yếu của tình hình trên là do một số người đứng đầu cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, chủ hộ gia đình và người dân chưa nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò, tầm quan trọng cũng như trách nhiệm, nghĩa vụ của mình trong phòng cháy và chữa cháy. Hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về phòng, chống cháy, nổ còn hạn chế; tình trạng vi phạm các quy định về phòng cháy, chữa cháy còn khá phổ biến. Công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy ở nhiều nơi chưa được quan tâm đúng mức; phê bình Chủ tịch Ủy ban nhân dân 21 địa phương chưa xây dựng và phê duyệt đề án quy hoạch tổng thể về phòng cháy, chữa cháy ở địa phương theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Lực lượng chuyên trách phòng cháy, chữa cháy nhìn chung còn thiếu về số lượng và yếu về chất lượng; việc triển khai thành lập các đội chữa cháy khu vực, đội cứu nạn, cứu hộ chuyên nghiệp ở các địa bàn, khu vực trọng điểm còn chậm. Đầu tư trang bị phương tiện và các điều kiện cơ sở hạ tầng bảo đảm cho công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ còn nhiều bất cập.

2. Nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới

Để tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thời gian tới, các Bộ, ngành, địa phương cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư và Quyết định số 1635/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 1634/CT-TTg, Quyết định số 1110/QĐ-TTg và Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể phải coi công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, cần huy động cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra cháy, nổ lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản trong phạm vi quản lý của mình.

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật Phòng cháy, chữa cháy và các văn bản hướng dẫn thi hành. Các Bộ, ngành, địa phương trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình tiến hành rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản pháp luật, các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về phòng cháy, chữa cháy.

- Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng mở các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; công khai phê phán các hành vi vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tăng cường giáo dục, phổ biến kiến thức pháp luật, kỹ năng cơ bản về phòng

cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho nhân dân. Bộ Công an phối hợp tổ chức đào tạo, tập huấn cho người đứng đầu cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp các kiến thức, quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Công an ban hành chương trình khung bồi dưỡng, huấn luyện kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Các Bộ, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo xây dựng, kiện toàn lực lượng làm công tác phòng cháy, chữa cháy theo đúng quy định của pháp luật; phát động toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy, nhân rộng các mô hình tiên tiến; quan tâm đầu tư trang bị phương tiện và thực hiện chế độ, chính sách nhằm phát huy hiệu quả hoạt động của lực lượng này theo phương châm “4 tại chỗ”.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật, kiên quyết tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động đối với cơ sở không bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy; trường hợp vi phạm nghiêm trọng cần truy cứu trách nhiệm hình sự theo đúng quy định của Bộ luật hình sự. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh khẩn trương ban hành quy định để xử lý các cơ sở trên địa bàn không bảo đảm yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy theo đúng quy định. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trực tiếp tổ chức thanh tra, kiểm tra, chỉ đạo sớm xử lý dứt điểm các vi phạm về phòng cháy, chữa cháy đối với nhà cao tầng, chợ, trung tâm thương mại, nơi tập trung đông người, cơ sở sản xuất, kho hàng hóa lớn có nguy hiểm về cháy, nổ. Hàng năm, Bộ Công an chủ trì thành lập các đoàn công tác liên ngành của Trung ương tổ chức kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại một số Bộ, ngành, địa phương trọng điểm.

- Các Bộ, ngành, địa phương thường xuyên tổ chức tập huấn, diễn tập, thực tập các phương án, tình huống xử lý sự cố cháy, nổ và cứu nạn, cứu hộ có huy động nhiều lực lượng tham gia. Bộ Công an chỉ đạo lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy tăng cường công tác cứu nạn, cứu hộ hàng ngày; phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng cơ chế phối hợp, thống nhất chỉ huy giữa các lực lượng trong triển khai thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ; đẩy nhanh tiến độ xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy, chữa cháy.

- Tập trung xây dựng lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy chính quy, chuyên nghiệp, từng bước hiện đại; tăng cường giáo dục, học tập và làm theo tấm gương đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh, thực hiện 6 Điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, học tập nâng cao kiến thức, kỹ năng sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ. Bộ Công an chủ trì nghiên cứu tổng kết, đề xuất xây dựng quy hoạch thành lập Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy cấp tỉnh phù hợp với yêu cầu thực tế; đề xuất mô hình tổ chức cơ quan Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy ở Trung ương bảo đảm yêu cầu thống nhất trong chỉ đạo, chỉ huy từ Trung ương đến địa phương. Các địa phương tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới và tổ chức thực hiện đề án quy hoạch tổng thể về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội phải gắn với quy hoạch hệ thống phòng cháy, chữa cháy theo quy định. Chú trọng phát triển mạng lưới các đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy, đội Cảnh sát cứu nạn, cứu hộ khu vực, đặc biệt là các khu, cụm công

nghiệp, các khu vực đô thị. Bộ Công an điều chỉnh trong biên chế tăng cường cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy thực hiện tốt nhiệm vụ.

- Các Bộ, ngành, địa phương hàng năm cân đối ngân sách để bố trí kinh phí đầu tư cho công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính nghiên cứu, ưu tiên kinh phí đầu tư cho công tác phòng cháy, chữa cháy trong kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2016 - 2020. Bộ Công an tiếp tục nghiên cứu huy động nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức từ các tổ chức nước ngoài; phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng danh mục các dự án sử dụng nguồn vốn ODA đầu tư cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2016 - 2020. Các địa phương ưu tiên bố trí quỹ đất để xây dựng trụ sở cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, đáp ứng yêu cầu thực tiễn công tác và chiến đấu.

- Bộ Công an phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, thực hiện xã hội hóa một số lĩnh vực công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Có chính sách khuyến khích đầu tư, huy động các nguồn lực xã hội để phát triển cơ sở hạ tầng, kỹ thuật; đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ và nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, trang thiết bị phát hiện cảnh báo sớm, chuyển giao công nghệ, sản xuất phương tiện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Văn phòng Chính phủ thông báo đề các Bộ, ngành, địa phương, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực Ban Bí thư (để báo cáo);
- TTg, các PTTg (để báo cáo);
- Văn phòng TW Đảng; Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội; Ủy ban QP&AN của QH;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBTW MTTQVN; cơ quan TW của các đoàn thể;
- Tỉnh ủy, Thành ủy, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Các tập đoàn kinh tế trọng điểm;
- C66 (Bộ Công an);
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Xuân Thành, Trợ lý TTg, TGD công TTĐT, các Vụ: TH, KTN;
- Lưu: VT, NC (3b).s. 106

**KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM**



Nguyễn Xuân Thành